

## PHƯƠNG ÁN

### Phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào huyện Hóc Môn

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố;

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào huyện Hóc Môn, với các nội dung sau:

#### Phần I

#### MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### Điều 1. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là người, tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, nhất là đối với người già, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai.

##### Điều 2. Yêu cầu

Huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị; tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

Nhân dân huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian từ trước, trong và sau khi xảy ra bão; đồng thời chủ động, nâng cao



ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão gây ra.

## **Phần II**

### **CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH, ỨNG PHÓ BÃO**

#### **Điều 3. Công tác triển khai thực hiện trước khi bão đổ bộ**

**1.** Các cấp, các ngành tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan tham mưu 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên để khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy - chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả. Triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị mình; thường xuyên theo dõi tình hình bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, ứng dụng mạng xã hội Facebook của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai... để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

#### **2. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Ban, đơn vị**

**2.1.** Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho xã, thị trấn thực hiện việc phòng tránh và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn.

Tùy theo tình hình diễn biến của bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thông tin về diễn biến của bão theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai để các tổ chức, Nhân dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó.

**2.2.** Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như: ca nô, xe tải, xe chuyên dụng, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin cứu nạn thông qua Tổng đài 114 để triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, tiếp ứng cho các địa phương khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện nhu cầu hỗ trợ các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng từ Bộ Tư lệnh Quân sự Thành phố giúp huyện trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của bão.



Công an huyện triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật; triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch của huyện.

Các đơn vị phải nắm chắc danh sách cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên huy động để ứng phó bão, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở.

**2.3.** Phòng Quản lý đô thị phối hợp Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại đèo An Sơn để Nhân dân chuyên hướng di chuyển, không tập trung đi lại trong thời gian bão có khả năng đổ bộ vào Thành phố, huyện hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch xử lý, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ; kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo và cần cẩu tại các công trình đang thi công; gia cố, chằng chống đối với các công trình công cộng, trụ sở làm việc, các công trình có dạng tháp... để đảm bảo an toàn; Phối hợp Công ty Điện lực Hóc Môn, Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát đảm bảo các điều kiện an toàn về điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng khi xảy ra mưa bão trên địa bàn huyện.

**2.4** Công ty Điện lực Hóc Môn bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai. Bảo vệ hệ thống điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi huyện bị ảnh hưởng của bão.

**2.5.** Phòng Y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai kế hoạch huy động lực lượng y - bác sĩ, chuẩn bị đủ cơ sở phương tiện, vật tư, thiết bị, thuốc men cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, cứu tế cho Nhân dân, vệ sinh phòng dịch kịp thời. Trong điều kiện mưa bão làm phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện, sẵn sàng phương án khử trùng phòng dịch, nhất là tại các địa điểm sơ tán dân.

**2.6.** Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng làm phát tán chất thải (chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí) gây ô nhiễm môi trường.

**2.7.** Phòng Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, nước uống, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân phải sơ tán, di dời tránh bão, cứu trợ Nhân dân vùng bị thiệt hại nhất là người già neo đơn, người yếu thế, không để người dân thiếu đói. Phòng Kinh tế thông báo kịp thời cho các tổ chức kinh tế và hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống đối với các kho bãi, chợ, khu thương mại trọng yếu, đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ven



sông phải đề phòng tình huống mưa lớn kết hợp triều cường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người lao động

**2.8.** Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn kiểm tra các trường học để chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhân viên; yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh tham quan, du lịch, sinh hoạt ngoại khóa tại địa bàn huyện Cần Giờ khi bão có hướng di chuyển vào Thành phố hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng; tổ chức cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ.

**2.9.** Công ty TNHH Một thành viên nước ngầm Sài Gòn đảm bảo an toàn hệ thống, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân trên địa bàn huyện; dự kiến các phương án tổ chức cung cấp nước sạch kịp thời cho người dân tại các khu vực bị mất nguồn nước và thiệt hại do bão gây ra.

**2.10.** Các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức đi kiểm tra trực tiếp tại xã, thị trấn; chỉ đạo, đôn đốc, rà soát công tác phòng chống, ứng phó bão tại các địa bàn được giao phụ trách.

### **3. Nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn**

**3.1.** Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn; đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần, trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thiết bị chiếu sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư. Bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm (liên quan đến an ninh quốc phòng, kinh tế, chính trị, văn hóa,...), cứu nạn và giúp đỡ các gia đình bị nạn. Triển khai ngay kế hoạch chi tiết việc huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão và khắc phục hậu quả sau bão; đồng thời, nắm chắc các phương tiện, trang thiết bị hiện có do các đơn vị trực thuộc quản lý và các phương tiện, trang thiết bị trung dụng trong Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời huy động ứng cứu khi cần thiết.

**3.2.** Phối hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn huy động lực lượng y - bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

**3.3.** Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn mình, thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật, đề phòng gió bão gây sứt, tai nạn.

**3.4.** Các địa phương ven sông, kênh, rạch lớn (sông Sài Gòn, rạch Tra, kênh Xáng, kênh An Hạ...), các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở các xã Nhị Bình, Đông Thạnh, Tân Hiệp tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để chủ động quyết định sơ tán, di dời dân đến các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân.



**3.5.** Thông báo cho các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn kiểm tra kho tàng, máy móc, thiết bị để chủ động di dời đến địa điểm an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa bão. Khẩn trương huy động, trưng dụng, (đã có hiệp đồng) các phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quản lý trên địa bàn đảm bảo trạng thái sẵn sàng vận hành hiệu quả để bơm tiêu chống úng, hỗ trợ di chuyển dân cư, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra.

**3.6.** Tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, trực chiến để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình huống xấu như: sập nhà, sập công trình; huy động và phân công lực lượng trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. Xác định các khu vực trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng nặng khi bão đi qua để thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý, ứng phó.

**4.** Do ảnh hưởng của bão có thể xảy ra mưa lớn, xả lũ ở thượng nguồn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương triển khai đồng thời Phương án chủ động phòng chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn huyện Hóc Môn của Ủy ban nhân dân huyện.

#### **Điều 4. Tổ chức di dời, sơ tán dân khi bão sắp đổ bộ trực tiếp vào huyện Hóc Môn**

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

**1.1. Tình huống 1:** khi bão (bão cấp 8-9) sắp đổ bộ trực tiếp vào huyện Hóc Môn.

Về di dời dân, sơ tán dân khu vực xung yếu đến nơi an toàn: trên địa bàn huyện Hóc Môn dự kiến di dời, sơ tán khoảng 9.039 hộ với 44.730 người.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn huyện.

**1.2. Tình huống 2:** khi bão mạnh - rất mạnh (bão cấp 10-13) sắp đổ bộ trực tiếp vào huyện Hóc Môn.

Về di dời dân, sơ tán dân khu vực xung yếu đến nơi an toàn: trên địa bàn huyện Hóc Môn dự kiến di dời, sơ tán khoảng 9.039 hộ với 44.730 người.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Thành phố.

Huy động lực lượng gồm: Quân sự, Công an, Y tế, Chữa trị, Đoàn Thanh niên... cùng các phương tiện để giúp dân di chuyển nhanh.

*(Đính kèm Phụ lục 1: Các khu vực xung yếu và các vị trí an toàn trên địa bàn huyện Hóc Môn)*



Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện trực tiếp xuống địa bàn xã, thị trấn tại khu vực phải di dời, sơ tán dân và các điểm tạm cư để kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch chu đáo, an toàn.

Bổ trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân. tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của người dân tại những nơi đã di dời, sơ tán.

Khi áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện sẽ chủ động vận hành phương án di dời, sơ tán dân phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

### **Điều 5. Quản lý tàu thuyền và cho học sinh nghỉ học**

1. Tùy tình hình thực tế của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện quyết định ban hành lệnh cấm đò ngang xuất bến, hoạt động; yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc xuất bến tại bến đò ngang trên địa bàn nhằm không để xảy ra sự cố đáng tiếc khi mưa, bão, lốc xoáy.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức cho học sinh nghỉ học trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn huyện.

### **Điều 6. Công tác triển khai thực hiện trong thời gian bão đổ bộ**

1. Các cấp, các ngành đảm bảo chế độ trực ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do bão gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý phù hợp.

2. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn trong quá trình ứng phó với bão; quyết định việc triển khai các biện pháp ứng phó trên địa bàn quản lý để giải quyết các sự cố do bão gây ra.

### **Điều 7. Công tác triển khai thực hiện sau khi bão đi qua**

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn, trật tự. Giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, xuất bến và cho phép học sinh đến trường học tập bình thường.

b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho Nhân dân.

c) Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của Nhân dân, doanh nghiệp, Nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng của bão.

d) Trong thời gian ngắn nhất, huy động nguồn lực tổ chức thu dọn cây xanh, cột điện, công trình, thiết bị ngã đổ; sửa chữa trường học, bệnh viện, các công



trình bị hư hỏng; đảm bảo giao thông, nước sạch, điện, viễn thông thông suốt; tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của bão...

đ) Tổ chức ngay công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” có hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả tại các đơn vị cơ sở, xã, thị trấn.

e) Tổ chức thống kê, đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

**2.** Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quận sự Thành phố, các đơn vị Thành phố và chính quyền địa phương huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn.

**3.** Phòng Quản lý đô thị phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố, Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố khẩn trương tiến hành thu dọn các cây xanh, trụ đèn chiếu sáng bị ngã đổ để đảm bảo giao thông được thông suốt, nhất là các tuyến đường chính; rà soát các cây xanh có nguy cơ ngã đổ để xử lý, cắt tỉa, chống sừa đảm bảo an toàn.

**4.** Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện điều động lực lượng y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho Trạm Y tế xã, thị trấn để cứu thương, điều trị bệnh nhân, phòng dịch kịp thời.

**5.** Huyện Đoàn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện trực tiếp xuống địa bàn giúp Nhân dân sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.

**6.** Công ty Điện lực Hóc Môn đảm bảo an toàn mạng lưới điện, huy động lực lượng và các phương tiện, thiết bị để khắc phục sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất.

**7.** Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các xe bán hàng lưu động để cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, chất đốt.

**8.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện cùng các xã, thị trấn tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, neo đơn.

**9.** Căn cứ vào mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và chế độ, chính sách; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để xử lý nhu cầu khẩn cấp cho việc khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Lao động - Thương



binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét hỗ trợ.

### **Phần III**

## **LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG TRÁNH, ỨNG PHÓ BÃO**

### **Điều 8. Lực lượng**

Lực lượng dự kiến huy động từ các cấp, các ngành tham gia công tác ứng phó bão đảm bảo với số lượng 2.462 người. Trong đó, lực lượng nòng cốt cấp huyện là 150 người; lực lượng các xã, thị trấn là 2.312 người. Tùy theo tình hình diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu.

*(Đính kèm Phụ lục 2: Lực lượng dự kiến huy động).*

### **Điều 9. Phương tiện, trang thiết bị**

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng tránh, ứng phó với bão gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị Thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của huyện và xã – thị trấn.

*(Đính kèm Phụ lục 3: Phương tiện, trang thiết bị cần huy động).*

### **Phần IV**

## **TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY PHÒNG TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO**

**Điều 10.** Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ phương án này rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp của địa bàn quản lý.

**Điều 11.** Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó bão cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả các khu vực xung yếu, sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn để tránh xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

**Điều 12.** Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, địa phương mình thực hiện nhiệm vụ được phân công khi bão đổ bộ trực tiếp vào huyện. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, thị trấn thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách.

**Điều 13.** Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn huyện, xã, thị trấn phải chịu mọi sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đảm bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiệt hại do bão gây ra.



**Điều 14.** Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, thị trấn, các ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Phương án này được phổ biến đến xã, thị trấn, thông tin rộng rãi đến Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. *TC*

*Nơi nhận:* *Up*

- BCH PTDS-PCTT & TKCN TP;
  - VPTT BCH PTDS-PCTT & TKCN TP;
  - UBND huyện: CT, các phó CT;
  - Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;
  - VP HĐND và UBND huyện: CVP, P.CVP/KT,
- CV: Ngọc;
- Lưu: VT, PKT. *TC*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÓC MÔN**



**Phụ lục 1**

**Các khu vực xung yếu và các vị trí an toàn trên địa bàn huyện Hóc Môn**

(Đính kèm Phương án số 4071/PA-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024

của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

**1. Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 16 điểm.**

**1.1. Xã Nhị Bình:** 04 điểm, gồm khu vực cánh đồng Ba Gò; khu vực ven sông Cầu Vồng, Rõng Gòn; khu vực ven sông Sài Gòn (từ sông cầu Vồng đến giáp xã Đông Thạnh).

**1.2. Xã Tân Thới Nhì:** 01 điểm - khu vực dọc hai bờ kênh An Hạ

**1.3. Xã Đông Thạnh:** 04 điểm, gồm khu vực ven rạch Bến Gò Trại, rạch Rõng Bàu, sông Rạch Tra; khu vực ven rạch Bến Bà Mai, rạch Bến Lợi; khu vực ven sông cầu Ba Năm, sông Rạch Tra; khu vực ven cầu Bến Đá.

**1.4. Xã Tân Hiệp:** 03 điểm, gồm ấp Tân Hòa; ấp Tân Thới 3; ấp Thới Tây 1 (cũ) ven rạch Tra, kênh Xáng.

**1.5. Xã Xuân Thới Sơn:** 01 điểm - khu vực dọc kênh An Hạ.

**1.6. Xã Xuân Thới Thượng:** 02 điểm, khu vực đường Đặng Công Bình, kênh An Hạ.

**1.7. Xã Thới Tam Thôn:** 01 điểm – khu vực cánh đồng Trung Đông.

**2. Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 36 điểm.**

**2.1. Xã Nhị Bình:** 05 điểm, gồm Trạm Y tế xã; Nhà Văn hóa xã; Trường Tiểu học Võ Văn Thặng; Trường Mầm non Sơn Ca 3; Trường THCS Đặng Công Bình.

**2.2. Xã Đông Thạnh:** 09 điểm, gồm Nhà Văn hóa xã; Trạm Y tế xã; Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; Trường Tiểu học Trần Văn Danh; Trường THCS Đông Thạnh; Trường Tiểu học Thới Thạnh; Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến; Trường Mầm non Sơn Ca; Trường THCS Đặng Thúc Vịnh.

**2.3. Xã Tân Hiệp:** 06 điểm, gồm Trường Trung cấp Bách Nghệ; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Trường Mầm non Tân Hòa; Nhà Thiếu nhi huyện; Trường Tiểu học Cầu Xáng; Trường THCS Đỗ Văn Dậy.

**2.4. Xã Tân Thới Nhì:** 04 điểm, gồm Trường THCS Lý Chính Thắng 1; Trường Tiểu học Nhị Tân; Trường Mầm non Hương Dương; Trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2.

**2.5. Xã Xuân Thới Sơn:** 05 điểm, gồm Trường Tiểu học Dương Công Khi; Trường THCS Nguyễn Hồng Đào; Trường THPT Phạm Văn Sáng; Trường Tiểu học Nhị Xuân; Trạm Y tế xã.

**2.6. Xã Xuân Thới Thượng:** 06 điểm, gồm Trường THPT Nguyễn Văn Cừ; Trường THCS Xuân Thới Thượng; Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng; Trường THCS Nguyễn Văn Búra; Trường Tiểu học Ngã Ba Giồng; Trạm Y tế xã.

**2.7. Xã Thới Tam Thôn:** 01 điểm - Trường THCS Tam Đông 1.



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÓC MÔN**



**Phụ lục 2**

**Lực lượng dự kiến huy động**

(Đính kèm Phương án số **4071**/PA-UBND ngày **01** tháng **8** năm 2024  
của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện	30	
2	Quân sự huyện	20	
3	Công an huyện	20	
4	Huyện Đoàn	30	
5	Công ty Công Ích huyện Hóc Môn	30	
6	Công ty Điện lực Hóc Môn	20	
7	Thị trấn Hóc Môn	71	
8	Xã Tân Xuân	116	
9	Xã Trung Chánh	116	
10	Xã Bà Điểm	730	
11	Xã Xuân Thới Đông	36	
12	Xã Xuân Thới Thượng	175	
13	Xã Xuân Thới Sơn	184	
14	Xã Tân Thới Nhì	98	
15	Xã Tân Hiệp	301	
16	Xã Thới Tam Thôn	245	
17	Xã Đông Thạnh	85	
18	Xã Nhị Bình	155	
	<b>Cộng</b>	<b>2.462</b>	



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÓC MÔN**



**Phụ lục 3**

**Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động**

(Đính kèm Phương án số **4071/PA-UBND** ngày **01** tháng **8** năm 2024  
của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

<b>TT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn vị quản lý</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ca nô	1	Quân sự huyện	
2	Xe cứu thương	2	Bệnh viện Hóc Môn	
3	Máy bộ đàm	13	Quân sự huyện, BCH quân sự xã, thị trấn	
4	Loa tay công suất 15W-23W	8	Xuân Thới Đông (6), Tân Hiệp (1), Nhị Bình(1)	
	Kèm cộng lực	12	12 xã-thị trấn	
	Máy phát điện	4	Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Tân Hiệp	
	Đèn pin	54	Thị trấn (7), Tân Xuân(4), Trung Chánh (0), Xuân Thới Đông (3); Bà Điểm (2); Thới Tam Thôn(5), Tân Hiệp (3); Nhị Bình(2), Xuân Thới Thượng (7); Tân Thới Nhì (8), Xuân Thới Sơn(3), Đông Thạnh (8), P. QLĐT(2)	
	Cửa máy cầm tay	14	12 xã-thị trấn (01chiếc/1đv); P. QLĐT(02chiếc)	
	Phao tròn cứu sinh	170	Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Thới Tam Thôn (20chiếc/1đv); Đông Thạnh (70).	
	Áo phao	423	Đông Thạnh (95), Nhị Bình (92), Tân Hiệp (55), Tân Thới Nhì (36), Thới Tam Thôn (55), Xuân Thới Sơn (35); Xuân Thới Thượng(55);	
	Thang dây	4	Xuân Thới Thượng (2chiếc), Đông Thạnh (2), Bà Điểm (1)	
	Thang nhôm A	12	12 xã-thị trấn	
	Xe xúc	6	Doanh nghiệp	Huy động
	Xe 40 chỗ ngồi	7	HTX 19 tháng 5	Huy động <i>TK</i>